

Những điều cần biết khi in ấn hộp giấy kraft

Nếu bạn là đơn vị kinh doanh mới thành lập hoặc có quy mô nhỏ có nhu cầu in bao bì để đựng sản phẩm thì hộp giấy kraft sẽ là lựa chọn tốt nhất. Bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến dịch vụ in hộp giấy kraft, cùng tìm hiểu nhé.

Hộp giấy Kraft có đặc điểm gì?

Hộp giấy tái sinh là loại bao bì dạng hộp được làm từ vật liệu giấy Kraft, một chất liệu giấy có thành phần chính là bột gỗ hóa học có thể tự phân hủy nên không gây hại cho môi trường.

Hộp giấy tái sử dụng được dùng trong nhiều ngành nghề như: cá tính, thực phẩm, điện tử, công nghệ... mỗi lĩnh vực sẽ thích hợp với từng định lượng giấy in khác lạ. Tham khảo mẫu hộp theo yêu cầu tại: <https://inbaobigiay.vn/in-hop-giay>

Đặc điểm nổi bật của hộp giấy tái sinh là khó xé rách và dễ phân hủy, chống thấm nước hiệu quả, chưa kể hộp giấy có thể được thiết kế in ấn với mẫu mã đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu in ấn của doanh nghiệp

Lý do nên in hộp giấy Kraft đẹp

In hộp giấy tái sử dụng là 1 trong các nhu cầu được nhiều đơn vị buôn bán lựa chọn hiện giờ vì các sự thuận tiện mà các loại hộp giấy này đem đến như sau:

Có vẻ ngoài đẹp mắt, tinh tế các mẫu hộp giấy góp phần gây ấn tượng với khách hàng, đồng thời kích thích doanh số kinh doanh.

Truyền bá hình ảnh, nâng cao khả năng nhận biết thương hiệu

Bảo vệ vật phẩm được bảo đảm an toàn hơn khi giao hàng

Thiết kế có tính thẩm mỹ cao & làm tăng giá trị cho hàng hóa, thành quả.

Chi phí in hộp giấy in ấn tương đối rẻ nên các công ty sẽ không cần chi quá nhiều cho khâu làm bao bì

Giấy kraft vô cùng an toàn cho môi trường nên dễ tạo được cái nhìn tích cực từ người tiêu dùng về thương hiệu cung cấp sản phẩm. Xem thêm các loại bao bì hộp khác: <https://inbaobigiay.vn/>

Một số vấn đề cần chú ý khi in hộp giấy Kraft

Thông thường khi in hộp giấy Kraft giá rẻ, các đơn vị in thường in ấn theo quy cách như sau:

Định lượng hộp giấy

Tùy vào từng mặt hàng mà định lượng giấy in ấn sẽ được chọn lựa sao cho phù hợp, hộp giấy tái sinh thường sở hữu các định lượng phổ biến là 70gsm, 80gsm, 170gsm, định lượng càng to thì thùng giấy in càng dày và chắc giúp tăng tính chống chịu, va đập trong khi sử dụng.

Kích thước của hộp giấy

Size của hộp giấy in được tính bằng số đo chiều dài x rộng x cao. Các form size được dùng nhiều là: 21,5x30x10cm, 20x20x8cm, 20x13x6cm, 14x18x6cm, 11x11x5cm...ngoài ra những cơ sở kinh doanh có thể in thùng giấy kraft với size riêng theo ý tưởng của mình.

Chủ đề liên quan: <http://pgdnamtramy.edu.vn/QTUpload/HoiDap/CauHoi/2022/10/tim-hieu-chi-tiet-ve-chat-lieu-giay-kraft.pdf>

Kiểu dáng

Mẫu mã in hộp giấy tái chế thì khá đa dạng & gần như toàn bộ sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp đặt in hộp

Dưới đây là những kiểu hộp giấy in nhiều

Hộp âm dương

Hộp giấy nắp cài liền thân

Hộp giấy Kraft nắp trượt

Mỗi loại kiểu dáng khác nhau sẽ phù hợp với từng mặt hàng kinh doanh nên các doanh nghiệp nên cân nhắc lựa chọn cho phù hợp

Gia công sau khi in

Gia công sau khi in cho các chi tiết, hình ảnh trên hộp có tính thẩm mỹ cao và ấn tượng hơn, từng yếu tố sẽ được chăm chút tỉ mỉ giúp thu hút người dùng

Với các công nghệ hiện đại như: Cán màng bóng, cán màng mờ, ép kim, dập chìm dập nổi còn giúp giữ màu sắc trên hộp lâu hơn, tăng độ bền của hộp.

Nội dung tương tự: <https://in-bao-bi-bao-ngoc.gitbook.io/dac-diem-ung-dung-cua-giay-kraft/>

Công nghệ hiện đại khi in hộp giấy Kraft giá rẻ

Công nghệ in hộp giấy xi măng được ưa chuộng nhất vì chi phí thấp đó là in ấn offset. Khi áp dụng công nghệ in này, các loại hộp xi măng đạt chất lượng hoàn chỉnh, màu sắc đẹp, đều màu, ít xảy ra tình trạng lỗi vật như lem màu hay màu không đúng thiết kế

Ngoài ra khi đặt in sản phẩm với số lượng lớn thì chi phí in càng rẻ, đây là một trong những ưu điểm nổi bật của công nghệ in offset.

Để in hộp giấy Kraft giá rẻ chất lượng, khách hàng nên tìm hiểu và lựa chọn các đơn vị cho in uy tín, chuyên nghiệp trên thị trường để chất lượng của các mẫu hộp được tốt và phát huy được hết giá trị sử dụng của chúng.